



ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณ  
เงินรายได้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ  
เรียนรู้นั้น บัดนี้ การพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับทุนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนแก่  
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (วิจัยในชั้นเรียน) จำนวน 8 เรื่อง ๆ ละ 5,000 บาท ดังนี้

ที่	ชื่อผู้วิจัย	สาขา/หมวดวิชา	ชื่อเรื่องวิจัย	ทุนวิจัย
1	อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร	การศึกษาปฐมวัย	ผลของการนำแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามา ใช้ในวิชากิจกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก ปฐมวัย	5,000
2	อ.ดารุณี นิพัทธ์ศานต์	ภาษาไทย	การใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพัฒนาการ วรรณกรรมไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	5,000
3	อ.บุษราคัม อินทสุก	ภาษาอังกฤษ	ผลของการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมุ่งปฏิบัติต่อ การนำเสนอผลงานด้วยการพูดของ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	5,000
4	อ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์	คอมพิวเตอร์	การศึกษาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ นักศึกษา สาขา คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	5,000
5	อ.ดร.ปริญญาภาส สีทอง	หลักสูตรและการสอน	การพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์โดยใช้แผนที่ความคิด สำหรับ นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	5,000

ที่	ชื่อผู้วิจัย	สาขา/หมู่วิชา	ชื่อเรื่องวิจัย	ทุนวิจัย
6	อ.ดร.ณัฐ ชาคำมูล	การบริหารการศึกษา	ผลการจัดการเรียนรู้แบบการสะท้อนคิดในรายวิชาปรัชญาการศึกษาของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	5,000
7	อ.ดร.ณัฐพล แจ็งอักษร	การวัด ประเมินและวิจัยทางการศึกษา	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการวิจัยของนักศึกษาครู	5,000
8	อ.วิมลพิภา บุญกลิ่น	จิตวิทยาและการแนะแนว	การใช้กิจกรรมกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษา	5,000
รวมทั้งสิ้น				40,000

ขอให้ผู้ได้รับทุนสนับสนุนปฏิบัติตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเคร่งครัด และส่งเล่มรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. 2559



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยา เหล่มตระกูล)  
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง